

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4391/UBND-BTCD  
V/v không tiếp tục thụ lý,  
giải quyết khiếu nại của  
bà Nguyễn Thị Mỹ Nga.

Bình Dương, ngày 07 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Mỹ Nga,  
ngụ tại tổ 3, khu phố Chánh Lộc 1, phường Chánh Mỹ,  
thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Qua xem xét Báo cáo số 112/BC-TTr ngày 11/10/2016, Báo cáo số 54/BC-TTr ngày 27/6/2017 và Báo cáo số 75/BC-TTr ngày 04/8/2017 của Thanh tra tỉnh về kết quả xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Nga, khiếu nại Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc giải quyết đơn khiếu nại của Bà đối với việc Tô thú y - Trạm thú y thành phố Thủ Dầu Một tịch thu 36 con vịt quay; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến về vấn đề này như sau:

Việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Nga đã được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết và giao cho Thanh tra tỉnh xác minh tại Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 01/9/2016. Trong quá trình xác minh, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại, không ký tên vào biên bản làm việc. Do đó ngày 10/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4300/UBND-BTCD đề nghị Bà cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại, ký tên vào biên bản làm việc....., trường hợp bà Nguyễn Thị Mỹ Nga không cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc khiếu nại và không hợp tác với cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh (Thanh tra tỉnh), Chủ tịch UBND tỉnh sẽ không tiếp tục thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại của Bà; tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Mỹ Nga không thực hiện theo nội dung văn bản trên mà thường xuyên đến các buổi tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân để yêu cầu giải quyết khiếu nại của Bà.

Ngày 05/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2222/UBND-BTCD giao Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Nga. Trong quá trình xác minh, Thanh tra tỉnh tiến hành mời bà Nga 02 lần tại Trụ sở Thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, bà Nga không đồng ý làm việc tại địa điểm trên, không hợp tác và gây mất trật tự tại Tầng 1 - Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thực hiện ý kiến kết luận của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Long tại Thông báo số 187/TB-VPĐDBQH ngày 10/7/2017 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh nội dung khiếu nại của bà Nga tại Văn bản số 2996/UBND-BTCD ngày



18/7/2017. Ngày 01/8/2017, Thanh tra tỉnh tổ chức làm việc với bà Nguyễn Thị Mỹ Nga tại UBND phường Chánh Mỹ. Tại buổi làm việc, bà Nga liên tục phát biểu ý kiến, trình bày những nội dung không hợp lý, tiếp tục không hợp tác và gây mất trật tự, không để cơ quan được giao nhiệm vụ xác minh triển khai nội dung, kế hoạch làm việc theo quy định.

Từ những nội dung trên cho thấy, vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Nga đã được Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật, đã 03 lần có văn bản giao Thanh tra tỉnh tiếp tục xác minh, tuy nhiên trong quá trình xác minh (cả 03 lần) bà Nguyễn Thị Mỹ Nga đều không hợp tác. Căn cứ Điểm b, Khoản 2, Điều 12 Luật Khiếu nại năm 2010 quy định về nghĩa vụ của người khiếu nại: “Trình bày trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ về tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan cho người giải quyết khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó” thì bà Nguyễn Thị Mỹ Nga đã không thực hiện đúng nghĩa vụ của người khiếu nại. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh không đủ cơ sở để tiếp tục thụ lý, giải quyết đơn của Bà.

Nay, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời cho bà Nguyễn Thị Mỹ Nga được rõ./.

Nơi nhận: *KH*

- Như trên;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT.TT Mai Hùng Dũng;
- Thanh tra tỉnh;
- UBND TP.TDM;
- LĐVP (Lg, V), BTCĐ;
- Lưu: VT. 7

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



**Mai Hùng Dũng**